

# KẾT QUẢ SAU 9 THÁNG TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG NHÀ VĂN HOÁ TỔ DÂN PHỐ



*Bài phát thanh tuyên truyền*

Nhằm thống nhất và nâng cao chất lượng hoạt động của Nhà văn hoá tổ dân phố đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, ngày 26/1/2015, UBND quận Long Biên đã ban hành Quyết định 494/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc quản lý, sử dụng và Mô hình hoạt động Nhà văn hoá tổ dân phố trên địa bàn quận

Thực hiện quyết định 494/ QĐ – UBND, ngày 25/3/2015 UBND quận đã ban hành kế hoạch số 121/KH - UBND về việc triển khai thực hiện thí điểm Mô hình hoạt động NVH tổ dân phố năm 2015. Theo đó, UBND quận đã tiến hành khảo sát và thực hiện thí điểm tại 7 Nhà văn hoá tổ dân phố, bao gồm: NVH Tổ dân phố số 9 phường Gia Thụy; NVH TDP số 5 phường Ngọc Lâm; NVH TDP số 5+6 phường Cự Khối; NVH TDP số 2 phường Việt Hưng; NVH TDP số 4 phường Cự Khối; NVH TDP số 4+5+6 phường Long Biên; NVH TDP số 17 phường Giang Biên.

Sau 9 tháng triển khai thực hiện, việc triển khai thực hiện Mô hình hoạt động Nhà văn hóa tổ dân phố đã đạt được những kết quả nhất định, từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, điều hành, khai thác sử dụng NVH TDP. Mô hình NVH được triển khai đã nhận được sự đồng tình ủng hộ và thu hút đông đảo nhân dân tham gia các hoạt động. Nhà văn hoá thực sự là nơi sinh hoạt văn hoá tinh thần của cộng đồng dân cư.

Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Quận, công tác quản lý theo dõi hoạt động Nhà văn hoá tổ dân phố đã được thống nhất, các phường đã ban hành Quyết định thành lập và kiện toàn Ban quản lý; ban hành quy chế hoạt động; lập và ghi chép sổ sách theo dõi hoạt động hàng ngày... Nội dung hoạt động của tổ dân phố phong phú, phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị, chất lượng được nâng lên rõ rệt.

Công tác thông tin tuyên truyền được đổi mới, bên cạnh việc tuyên truyền thông qua hội họp, tại Nhà văn hoá các tổ dân phố thực hiện thí điểm Mô hình, đã niêm yết công khai các văn bản liên quan đến người dân như: bộ thủ tục hành chính theo cơ chế Một cửa Quận, Phường; các văn bản liên quan chính sách; các thông báo; thông tin về dự án, giải phóng mặt bằng; quy ước tổ dân phố; lịch hoạt động của TDP... Việc triển khai công tác niêm yết tại NVHTDP đã được nhân dân quan tâm đến tìm hiểu và nắm bắt thông tin.

Đối với các hoạt động Hội họp, nếu như trước đây chủ yếu diễn ra các cuộc họp của Ban lãnh đạo tổ dân phố, sinh hoạt chi bộ, họp quân dân chính đảng. Sau khi triển khai thí điểm Mô hình, hoạt động hội họp tại Nhà văn hoá tổ dân phố đã cơ bản đi vào nề nếp, thu hút được nhiều người dân tham gia, trung bình mỗi tổ dân phố, có từ 15 – 20 cuộc họp thường xuyên/tháng. Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động hội họp, Phòng Y tế, Trung tâm DS – KHHGD cũng đã phối hợp với các phường, khảo sát nhu cầu của người dân, xác định nội dung và tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề tuyên truyền về sử dụng chữa bệnh bằng

cây thuốc nam; về phòng chống bệnh không lây nhiễm liên quan đến dinh dưỡng, chuyên đề về kế hoạch hoá gia đình, biện pháp nâng cao chất lượng dân số, thu hút gần 1.000 lượt người tham gia, cung cấp cho người dân có thêm những kiến thức cơ bản trong việc chăm sóc sức khỏe ở các lứa tuổi khác nhau.

Đặc biệt, theo mô hình hoạt động, mỗi TDP sẽ thành lập 1 CLB văn nghệ, đây sẽ là điều kiện thuận lợi để phát triển tăng thêm hội viên. Trung tâm Văn hóa trực tiếp hướng dẫn các TDP kiện toàn tổ chức, lựa chọn những nhân tố tích cực làm nòng cốt để thành lập BCN các CLB, xây dựng nội qui, qui chế, kế hoạch hoạt động, tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn về kỹ năng dàn dựng chương trình, xác định loại hình hoạt động phù hợp với từng TDP.

Được sự quan tâm của Quận, cuối tháng 6, đầu tháng 7/2015, 7 tổ dân phố thực hiện thí điểm mô hình cấp Quận đã đồng loạt ra mắt Ban chủ nhiệm CLB văn nghệ nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng bộ Quận Long Biên lần thứ III, các buổi ra mắt đã có sự tham dự đầy đủ và đông viên kịp thời của các đồng chí lãnh đạo Quận, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo các phường, các TDP trên địa bàn. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9 được sự đồng ý của UBND quận, Trung tâm Văn hóa đã tổ chức liên hoan các CLB văn nghệ các tổ dân phố. Đến nay, hoạt động của CLB đã nề nếp, duy trì sinh hoạt định kỳ từ 1 - 2 buổi/tuần. Số lượng hội viên phát triển lên đến trên 2.000 hội viên, tăng 1.000 hội viên so với trước đây.

Cùng với các hoạt động văn hóa, các hoạt động thể thao cũng đang ngày càng thu hút người dân tham gia, nhiều môn thể thao mới đã được đưa vào tập luyện và phát triển rộng khắp, đáp ứng nhu cầu tham gia của mọi lứa tuổi. UBND quận đã đầu tư các trang thiết bị thể thao trong nhà cho các TDP thực hiện thí điểm gồm: dụng cụ các môn thi đấu: bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền hơi,... và các dụng cụ thể thao ngoài trời cho các TDP có đủ điều kiện hoạt động gồm: thiết bị đi bộ, đạp xe, đạp thuyền, lắc eo.... Quận cũng đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho tổ dân phố về công tác quản lý, tổ chức hoạt động CLB TDTT cơ sở; kỹ năng luyện tập các môn thể thao; kỹ năng luyện tập các dụng cụ thể thao ngoài trời... Các CLB sau khi được thành lập đã đi vào hoạt động ổn định và duy trì hoạt động nề nếp.

Trong dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 7 tổ dân phố đã tổ chức ra mắt Ban chủ nhiệm CLB thể thao với sự chứng kiến tham dự của các đồng chí lãnh đạo Quận, các phòng ban đoàn thể, lãnh đạo các Phường và đông đảo nhân dân tham gia. Buổi ra mắt BCN các CLB thể thao đã có sự đóng góp tham gia của đông đảo các Hội viên CLB thể thao các TDP trên địa bàn phường ở các màn đồng diễn và các môn giao hữu thể thao, tạo nên sự phấn khởi, vui mừng cho nhân dân các TDP. Các hoạt động thể thao đã thu hút được nhiều lứa tuổi, nhiều tầng lớp nhân dân tham gia và đã trở thành thói quen luyện tập hàng ngày của mỗi người dân trong việc tự rèn luyện, nâng cao sức khỏe.

Đặc biệt, một trong những nội dung đổi mới của Mô hình, đó là việc nâng cao hoạt động của thư viện, phòng đọc, nhằm phát triển văn hóa đọc trong các tầng lớp nhân dân, giới thiệu các ấn phẩm, sách mới, sách theo chủ đề phục vụ bạn đọc. Trung tâm văn hóa đã tiến hành khảo sát nhu cầu đầu sách,

đánh giá cơ sở vật chất; hướng dẫn thiết lập thư mục, danh mục sách; lập sổ theo dõi hoạt động; lựa chọn, bố trí cán bộ phụ trách, đồng thời đã thực hiện luân chuyển 1.395 đầu sách, cung cấp 3 đầu báo ngày như báo Hà Nội mới, Báo kinh tế, báo Tiền phong cho thư viện các tổ dân phố: tổ 9 Gia Thụy, tổ 2 phường Việt Hưng, tổ 4, 5, 6 phường Long Biên, tổ 5, 6 phường Cự Khối và thực hiện tủ sách trưng bày tại tổ 5 phường Ngọc Lâm, tổ 4 Cự Khối và tổ 17 Giang biên. Đến cuối tháng 8/2015, thư viện 4 tổ dân phố đã đi vào hoạt động và thực hiện mở cửa 3 ngày trong tuần, thời gian mở cửa tùy thuộc vào tình hình đặc điểm của mỗi tổ dân phố; trung bình mỗi thư viện đón tiếp từ 15 – 25 lượt người đến đọc và mượn sách trong ngày. Thư viện phòng đọc TDP sau đầu tư đi vào hoạt động có hiệu quả, là nơi giúp cho người dân đến nghiên cứu, cập nhật thường xuyên những thông tin mới mang tính thời sự và đã khẳng định là một điểm sinh hoạt văn hoá của nhân dân trong TDP và khu vực.

Với những kết quả đạt được bước đầu trong triển khai thực hiện Mô hình hoạt động Nhà văn hoá tổ dân phố, sẽ nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác sử dụng Nhà văn hoá tổ dân phố trên địa bàn Quận. Đây là một giải pháp đúng đắn, kịp thời, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng đời sống văn hoá, là cơ sở nền tảng cho việc phát triển quận Long Biên ngày càng văn minh, hiện đại.

(Nguồn: Phòng VH&TT)

**Phòng Văn hoá và thông tin quận Long Biên**  
*Tháng 10 năm 2015*